



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนและระบบการบริหารงานแบบออนไลน์ ฉบับที่ 1

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 7 ไปแล้วนั้น ซึ่งได้กำหนดให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเป็นแบบออนไลน์ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว จึงให้ทุกคณะ หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แห่งการเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลของนิสิตในทิศทางเดียวกันและป้องกันการสับสนในการใช้เครื่องมือทั้งต่อคณาจารย์และนิสิต และสะดวกต่อสำนักคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมและการใช้เครื่องมือจึงให้คณะ หน่วยงาน และบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศนี้

1. ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยให้ใช้แพลตฟอร์มดังนี้

1.1 Google Classroom ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

1.2 Google Meet และ WebEx ใช้สำหรับถ่ายทอดสัญญาณการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยอาจารย์และนิสิตสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Mail) ซึ่งมีชื่อโดเมน @msu.ac.th หรือหากคณะ หน่วยงาน ที่มีการจัดหาระบบอื่นในการเตรียมจัดการเรียนการสอนและการประชุม ก่อนประกาศนี้สามารถดำเนินการต่อได้จนหมดระยะเวลาของระบบนั้นๆ แต่ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

2. ด้านการบริหารจัดการในสำนักงานและสนับสนุนการทำงาน ณ สถานที่พักตนเอง ให้ใช้แพลตฟอร์ม Microsoft Teams ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการสร้างเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ การสนทนาการทำงานแบบประชุมทางวิดีโอ การจัดเก็บเอกสารออนไลน์ การลงเวลาปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการทำงานในแต่ละวัน เป็นต้น โดยบุคลากรสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Microsoft Office 365 ซึ่งมีชื่อโดเมน @o365.msu.ac.th หากคณะ หน่วยงานประสงค์ใช้ระบบอื่นที่คณะ หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง หรือจัดหาแล้วก่อนประกาศนี้ สามารถกระทำได้ แต่ต้องตระหนักถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญมากกว่าชนิดและประเภทของเครื่องมือ

3. ให้สำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุนการฝึกอบรมและให้ข้อมูลเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความพร้อมในการใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะต้องให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา

หากบุคลากรท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถติดต่อกานดิจิทัลลิ้ง์นิงและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์

<https://cc.msu.ac.th> หรือทางโทรศัพท์ 0 4375 4352 และหมายเลขภายใน 2455 ทั้งนี้ สามารถติดตาม
การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ (live) ที่ Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
<https://www.facebook.com/ccmsu/> หรือเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ <https://cc.msu.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม